



# NEWS RELEASE

[baaqmd.gov](http://baaqmd.gov)



**ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC:** Ngày 3 tháng 8 năm 2023

**LIÊN HỆ:** [communications@baaqmd.gov](mailto:communications@baaqmd.gov)

## **Ngày Không Khí Sạch California sẽ quay lại Vùng Vịnh vào tháng 10** *Hiện có những khoản tài trợ nhỏ dành cho các sự kiện cộng đồng giúp làm sạch không khí*

**SAN FRANCISCO** – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh xin thông báo Ngày Không Khí Sạch California lần thứ sáu hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 10. Sự kiện này là ngày hành động trên toàn tiểu bang, trong đó hàng triệu người dân California cùng tham gia làm sạch không khí.

Cư dân, các nhóm cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan chính quyền địa phương của Vùng Vịnh được mời tham gia bằng cách truy cập [www.cleanairday.org](http://www.cleanairday.org) và hứa cam kết Ngày Không Khí Sạch, thể hiện cam kết thực hiện các hành động mang lại không khí sạch hơn trong cộng đồng.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí, cho biết: “Việc người dân California thuộc mọi tầng lớp xã hội chung tay cải thiện chất lượng của không khí mà chúng ta hít thở sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng và khí hậu của chúng ta. Ngày Không Khí Sạch liên kết chúng ta trong cuộc chiến vì không khí sạch và là nguồn cảm hứng để chúng ta thực hiện những hành động ý nghĩa giúp bảo vệ chất lượng không khí và khí hậu.”

Được tổ chức bởi Coalition for Clean Air, Ngày Không Khí Sạch là một cơ hội dễ tiếp cận cho phép mọi người tham gia trực tuyến và trực tiếp. Hiện đã có những khoản tài trợ lên tới \$1,000 có thể xin thông qua chương trình tài trợ nhỏ nhằm hỗ trợ các nhóm cộng đồng, các cơ quan và tổ chức phi lợi nhuận tổ chức các sự kiện cộng đồng cho Ngày Không Khí Sạch. Thời hạn nộp đơn xin cấp là 5:00 chiều ngày 17 tháng 8 trên [trang web của Ngày Không Khí Sạch California](http://trangweb.của.Ngày.Không.Khí.Sạch.California).

Những hành động đơn lẻ, khi xem xét tổng thể, cũng có thể tạo ra tác động lớn. Năm 2022, gần 2 triệu người và hơn 650 tổ chức cam kết góp sức mình để cải thiện chất lượng không khí. Năm nay, Ngày Không Khí Sạch sẽ đặc biệt tập trung vào thu hút và hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc làm sạch không khí với các chương trình giáo dục ở trường học và những nỗ lực do học sinh lãnh đạo nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm không khí.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](http://Cơ.Quan.Quản.Lý.Chất.Lượng.Không.Khí.Vùng.Vịnh) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](https://twitter.com), [Facebook](https://facebook.com), [Instagram](https://instagram.com) và [YouTube](https://youtube.com).

# # #

---

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)